

การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งในส่วนของนักศึกษา และในส่วนของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้คือ

1 การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในสามสัปดาห์นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปกติ และ สอบสัปดาห์นับตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาฤดูร้อน

2 คุณสมบัติของผู้ขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา จะต้องลงทะเบียนรายวิชาในภาคการศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษารอบตามหลักสูตร และข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อเสนอชื่อในการพิจารณาและอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

3 คุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา

- 3.1 ต้องศึกษารายวิชาให้ครบตามหลักสูตร และข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ
- 3.2 ต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ำกว่าที่ในหลักสูตรกำหนดไว้
- 3.3 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิต และไม่มีหนี้สินผูกพันต่อมหาวิทยาลัยฯ
- 3.4 นักศึกษาที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร ต้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตโดยยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ

4 การเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

งานตรวจสอบและรับผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำข้อมูลนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ที่ผ่านคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษา (ตามข้อ 3) เข้าสู่ระบบงานทะเบียนในการออกรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อนำเสนอสภาวิชาการในการพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา และเสนอสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งแต่ละปีการศึกษาจะ

อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 3 ภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษา
ฤดูร้อน

5 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัย จะเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ตาม
หลักสูตรและข้อกำหนดของสาขาวิชาต่าง ๆ โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา
เกียรตินิยม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตร 5 ปี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 150 หน่วยกิต

นักศึกษาหลักสูตร 2-3 ปี ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 72 หน่วยกิต

และต้องไม่มีรายวิชาที่ได้รับค่าระดับคะแนนขั้นไม่พอใจ หรือ มจ (U) หรือ ต่ำกว่าระดับขั้นพอใช้ หรือ
ค (C)

ค่าระดับคะแนนที่ได้รับ

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2

และการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม ให้มหาวิทยาลัยฯ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมกับการ
เสนอขออนุมัติปริญญาประจำภาคการศึกษานั้น ๆ

6 นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศผู้สำเร็จการศึกษา

งานตรวจสอบและรับผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำรายชื่อ
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ และอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษา
จัดทำประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษานำเสนออธิการบดี เพื่อลงนามหนังสือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย
เพื่อลงนามประกาศฯ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำการจัดส่งประกาศผู้สำเร็จการศึกษา
แจ้งคณะต่อไป

7 การได้รับพิจารณาอนุมัติเหรียญเกียรตินิยม

มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นทั้ง 3
ภาคการศึกษา โดยแยกแต่ละคณะ และเสนอรายชื่อปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อน

โดยเสนออธิการบดี นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อนุมัติพร้อมกับการเสนอรายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ในปีนั้น ๆ ซึ่งการพิจารณาผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยมมีรายละเอียด
ต่อไปนี้คือ

เกียรตินิยมเหรียญทอง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในคณะ

เกียรตินิยมเหรียญเงิน

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่ 2 ในคณะ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 2 แต่เป็นผู้ที่มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในคณะ

8 การเสนอรายชื่อเพื่อรับปริญญา

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษาดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา และ อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม (หากมี)

ภาคการศึกษาที่ 2 อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา และ อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม

ภาคการศึกษาฤดูร้อน อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา อนุมัติปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติผู้ที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม

เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ แล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมดจัดทำสูจิบัตร และรายชื่อบัณฑิตเพื่อเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร